



Kagawaran ng ibat ibang lengguwahe
suporta ukol sa kalamidad.



Miyazaki City©



Libreng tawag sa telepono.



0800-222-5103

Kung nais ng impormasyon tungkol sa kalamidad, at sa
kanlungan makipag-ugnayan sa numerong nabanggit.

(Sa panahon ng kalamidad lamang magagamit.)

【Mayroong 21 ibat-ibang lengguwahe.】

English / Chinese / Korean / Thai / Vietnamese / Indonesian /

Tagalog / Nepali / Portuguese / Spanish / French / German /

Italian / Russian / Malay / Burmese / Khmer / Mongolian /

Sinhala / Hindi / Bengali

Maging handa sa anumang kalamidad.

Ang bansang Hapon(Japan) ay bansang madalas daanan ng natural na kalamidad.

Alamin ang tungkol sa sakuna upang maari kang kumilos sa isang mahinahon at maayos na paraan kung sakaling mangyari ito.

Alamin kung paano makakakuha ng impormasyon sa panahon ng sakuna, kung nasaan ang “hazard zone” may partikular na antas ng panganib, kung saan puedeng lumisan, sa lalong madaling panahon.

○Alamin ang tungkol sa mga kalamidad at magbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayaring kalamidad.

Mga impormasyon tungkol sa kalamidad at magagamit sa ibat-ibang lengguwahe.

Tagabalita tungkol sa panahon at kalamidad ay magagamit sa ibat-ibang lengguwahe.

(Kagawaran ng tagapagbalita sa bansang Hapon.) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/

(Ahensya ng meteorolohiko ng bansang Hapon.) <https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html>



Kagawaran ng tagapagbalita sa bansang Hapon.



Ahensya ng meteorolohiko ng bansang Hapon.

○Alamin ang mapanganib na lugar.

Ang mapa ay magagamit na kung saan makikita ang mapanganib na lugar, na kung saan ang baha ay nangyayari.

Magagamit ito para alamin ang sitwasyon na malapit sa inyong lugar tulad ng tirahan, lugar sa trabaho, paaralan at iba pa.

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/fire_department/hazard_map/285486.html



○Hanapin ang pinakamalapit na kanlungan.

Gamitin ang “bakante” sa madaling paglikas para sa kanlungan.

Alamin ng maagap kung saan ang pinakamalapit na kanlungan para sa madaliang paglikas.

Sa panahon ng pangyayari alamin agad ang mga impormasyon tungkol sa kanlungan at tamang oras.

<https://vacan.com/area/miyazaki-city-evacuation/evacuation-center/11>



Alamin sa “Miyazaki City homepage for foreigners”

Lungsod ng Miyazaki homepage para sa mga banyaga.

Mga impormasyon tungkol sa kalamidad at sa pang araw- araw na buhay at pangyayari ay magagamit sa ...English, Chinese, Korean at simpleng salitang hapon.

(English) <https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/en/>

(Chinese) <https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/cn/>

(Korean) <https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/kr/>



English



Chinese



Korean